



ที่ อว ๐๖๔๕/๗๕๐๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
๑ ถนนอุทองนอก เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรม

เรียน นายกองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเอเชีย ซะอำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตร “งานสารบรรณตามรูปแบบสำหรับการปฏิบัติงาน : การใช้ภาษาในหนังสือราชการภายในและภายนอก การเขียนหนังสือราชการภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และการเขียนภาคสรุป ประกอบการลงท้าย การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการ”

๒. หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน อีกทั้งแนวทางการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบอย่างไรให้ถูกต้อง”

๓. หลักสูตร “การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การปฏิบัติวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

๔. หลักสูตร “หลักการและแนวทางการเขียนโครงการอย่างไรให้สอดคล้องการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะและการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม การช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งวิธีปฏิบัติกับการเดินทางไปราชการ การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระเงินกู้ และการอุดหนุนเงินหน่วยงานอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ในการนี้...

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอยกเลิกการฝึกอบรมในรุ่นดังกล่าว เนื่องจากผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำนักบริการวิชาการ

โทร. ๐ ๒๑๖๐ ๑๓๕๘ (ในวัน และเวลาราชการ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aobrom@ssru.ac.th